



# สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร  
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ลดการเผา	1	เร่งช่วยเหลือเกษตรกร ลดการเผาต่อซังข้าว	YouTube: Ch7HD
	2	เร่งช่วยเหลือเกษตรกร ลดการเผาต่อซังข้าว	เว็บไซต์ Ch7HD
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
แปลงใหญ่	3	ชุมพร ยกกระดับเกษตรแปลงใหญ่ ต่อยอดเป็นผู้ผลิตสินค้ามาตรฐานส่งออก	เว็บไซต์ไทยรัฐ
คลินิกเกษตร	4	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4 ที่ อบต.บ้านคา	FB: ไทยรัฐ



### เรื่องช่วยเหลือเกษตรกร ลดการเผาตอซังข้าว | ข่าวเด็ด 7 สี



Ch7HDNews  
3.07M subscribers

Subscribe

10



Share

Download



1.1K views 4 days ago #CH7HDNEWS #ข่าวช่อง7 #ข่าวเด็ด

ข่าวเด็ด 7 สี - กรมส่งเสริมการเกษตร สร้างเครือข่าย พัฒนา และนำจลนทรีย์มาใช้ในพื้นที่ ช่วยย่อยสลายฟางและตอซัง ลดการเผา นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยปัจจุบันพื้นที่ปลูกข้าวในประเทศไทย โดยเฉลี่ยมีประมาณ 65 ล้านไร่ คิดเป็น 20 ของพื้นที่ทั้งประเทศ แต่ละรอบการผลิตจะมีฟางข้าวเฉลี่ยประมาณปีละ 25.45 ล้านตัน และมีปริมาณตอซังข้าวที่ตกค้างอยู่ในนาข้าว 16.9 ล้านตันต่อปี โดยพื้นที่ปลูกข้าว 1 ไร่ จะมีปริมาณฟาง ...more



## เรื่องช่วยเหลือเกษตรกร ลดการเผาตอซังข้าว

๑ 65 วันที่ 20 ก.ค. 2567 | 15.25 น.

**ข่าวเด็ด 7 สี**



8 แชร์

ข่าวเด็ด 7 สี - กรมส่งเสริมการเกษตร สร้างเครือข่าย พัฒนา และนำจลिनทรีย์มาใช้ในพื้นที่ ช่วยย่อยสลายฟางและตอซัง ลดการเผา นายพีรพันธุ์ คอกทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยปัจจุบันพื้นที่ปลูกข้าวในประเทศไทย โดยเฉลี่ยมีประมาณ 65 ล้านไร่ คิดเป็น 20% ของพื้นที่ทั้งประเทศ แต่ละรอบการผลิตจะมีฟางข้าวเฉลี่ยประมาณปีละ 25.45 ล้านตัน และมีปริมาณตอซังข้าวที่ตกค้างอยู่ในนาข้าว 16.9 ล้านตันต่อปี โดยพื้นที่ปลูกข้าว 1 ไร่ จะมีปริมาณฟางข้าวและตอซังโดยเฉลี่ยปีละ 650 กิโลกรัม แนวทางดังกล่าวช่วยให้เกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการฟางข้าวและตอซัง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



20 ก.ค. 2567 13:33 น.

เกษตร > นโยบายการเกษตร | ไทยรัฐออนไลน์

## ชุมพร ยกกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ ต่อยอดเป็นผู้ผลิตสินค้ามาตรฐานส่งออก

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรกรแปลงใหญ่ นำร่อง ยกกระดับและต่อยอด 5 กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ สู่อการผลิตเพื่อการส่งออก รวมถึงวางเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 67 นายสุบรรณ รัชชทอง เกษตรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า พื้นที่การเกษตรของจังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นเป็นหลัก สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ได้ขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อรวมกันผลิต รวมกันจำหน่าย ตามนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเดียว พื้นที่เดียวกัน รวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ มีสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นพี่เลี้ยง ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสวน การเก็บเกี่ยว การตลาด การใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ขยายผลผลิตที่มีคุณภาพให้ได้ราคาสูง จนถึงปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีแปลงใหญ่ จำนวน 154 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะต้นทุนการผลิตที่ลดลง เกษตรกรมีความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพมากขึ้นและมีการแลกเปลี่ยน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่สำคัญมีอำนาจต่อรองในการจำหน่ายผลผลิตให้ได้ราคาที่เป็นธรรม

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำคือการผลิตที่ได้มาตรฐาน ไปจนถึงปลายน้ำ นั่นคือด้านการตลาด ที่จะต้องคัดเกรดคุณภาพของผลผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ราคาสูง โดยเฉพาะทุเรียน ขณะนี้ในจังหวัดชุมพรมีล้งรับซื้อผลผลิตมากกว่า 300 แห่ง ซึ่งผลผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่มีคุณภาพทำให้จำหน่ายได้ราคา

สูง ส่วนมังคุด ถือว่าเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มีความเข้มแข็งมาก มีเครือข่าย 28 เครือข่าย มีการจำหน่ายผลผลิตในรูปแบบประมูล ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบด้านราคาจำหน่ายผลผลิต และได้ราคาสูงตามเกรดของสินค้า รวมไปถึงกล้วยหอมทอง ที่เป็นผลผลิตจากแปลงใหญ่ เป็นที่ต้องการของตลาดประเทศญี่ปุ่นจำนวนมาก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดชุมพรปีละหลายล้านบาท ซึ่งขณะนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดยังเข้าไปสนับสนุนต่อยอดเพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตที่ตกเกรดส่งออกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มอีกทางหนึ่งด้วย

.....



**RCTV**  
WATCHABLE CABLE TV

**บริษัท ราชบุรี เคเบิล ทีวี จำกัด**  
10K likes • 24K followers

facebook

Video Home Live Reels Shows Explore

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระดับประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ข่าว 19 ก.ค. 67

**โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 4 ที่ อบต.บ้านคา**

Like Comment Share 4 · 68 views

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4 ที่ อบต.บ้านคา

สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่ อำเภอบ้านคา

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ที่ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี นาย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 โดยประธานในพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพร ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น นาย อุดลย์ ถาวรกุล นายอำเภอบ้านคา กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย น.ส.รัตนา เสาวนียากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ,นาย ประสาน ปานคง ผอ.สนง.ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จ.ราชบุรี นาย โอวาท ยิ่งลาภ ผอ.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (กรมการข้าว) นาย พิณิจ รมโพธิ์รี่ นายกองค้ำกร

บริหารส่วนตำบลบ้านบึง ,หัวหน้าส่วนราชการ ,เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรทุกอำเภอ ,เกษตรกร ,กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ประธานถวายสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูป เทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพที่แท่นพิธี มีนาย สุพัฒน์ อ่อนคง เกษตรจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ใน พระราชานุเคราะห์ฯ ในวันที่

จากนั้นประธานในพิธีได้มอบพันธุ์ปลาตะเพียนจากกรมประมง จำนวน 10,000 ตัว ให้แก่ผู้นำชุมชน นำไปปล่อยตามแหล่งน้ำในพื้นที่ และมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน พร้อมบันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ซึ่ง การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาทางด้านผลผลิตทางการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกัน ระหว่าง หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตสินค้าทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยทางคณะกรรมการโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ใน พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567 ที่ ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จากนั้นประธานและเกษตรจังหวัดราชบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเกษตรกรและประชาชน ได้เดินเยี่ยมชมบูธการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการบริการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ฯ ในด้านการเกษตร ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดราชบุรี นิทรรศการ ให้ความรู้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และฐานการเรียนรู้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การให้บริการตัดผม ฟรี! จากหน่วยจิตอาสา 904 จังหวัดราชบุรี และคลินิกเกษตรที่นำมาจัดแสดง อาทิเช่น บูธของคลินิกเกษตรและ สหกรณ์ จังหวัดราชบุรี ,คลินิกชลประทาน ,ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรราชบุรี ,คลินิกประมง มอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร ,คลินิกสหกรณ์ ,คลินิกสภาเกษตรกร ,จุดสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร , คลินิกพันธุ์พืชพอเพียง ,คลินิกสาธารณสุขอำเภอบ้านคา ,คลินิกกฎหมาย ,คลินิกบัญชี ,คลินิกข้าว ,คลินิกดิน และคลินิกปศุสัตว์ที่ให้ประชาชนในพื้นที่ นำสุนัขและแมวที่เลี้ยงอยู่ที่บ้าน ได้มาร่วมกิจกรรมในโครงการ ทำ หมั่นสุนัขและแมว ฟรี ! ด้วย

ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 ในวันที่ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึง ได้กำหนดจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้กำหนดจัดงานในห้วงระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567 โดยในวันนี้คาดว่าจะมีเกษตรกรได้เข้ามารับการให้บริการไม่น้อยกว่า 500 คน

.....